

ชาวบ้าน-เฮ 'พ.ร.บ.'ใหม่ เข้าทำกินได้ เขตอุทยาน แก่งร่องรอง

ชาวบ้านดีใจ พ.ร.บ.
อุทยานแห่งชาติฉบับ
ปรับปรุงแก้ไข ทำให้ไม่
ต้อง ★ มีต่อหน้า 15

ชาวบ้าน-เฮ ☆ ต่อจากหน้า 1
หลบซ่อนทำกิน ไม่ต้องมีปัญหาฟ้องร้องกับรัฐ ชาวบ้าน
กว่า 700 ครัวเรือนขอคุณรัฐบาลและกรมอุทยานฯ
รวมทั้ง สนช. ที่ออกกฎหมายมาช่วยคลี่คลายความ
ขัดแย้ง ยันยังเก็บของป่าได้ เชื่อต่อไปหากินเป็น
หลักแหล่งไม่มีการบุกรุกป่าสงวนอีก

จากกรณี สนช. ผ่าน พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ
ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่จนเกิดกระแสวิพากษ์บางกลุ่ม
วิตกว่าอาจสร้างปัญหาในการดำรงชีวิต แต่ภายหลัง
เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจถึงประโยชน์ของ
พ.ร.บ.ฉบับนี้ทำให้ประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
เริ่มคลายความหวาดระแวงและมีจำนวนไม่น้อยที่
พอใจกฎหมายใหม่เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เมื่อวันที่
12 มี.ค. นายณรงค์ คงเอียด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหม พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานเดินทางไป
ที่ทำการกลุ่มอสมทฯ เพื่อการผลิต หมู่ 8 บ้าน
เลี่ยมงาม ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง เพื่อพบปะ
กับตัวแทนชาวบ้านชี้แจงเรื่องคุณประโยชน์ของ
พ.ร.บ.ฉบับนี้

ภายหลังการชี้แจงแกนนำชุมชนต่างกล่าว
ขอบคุณ โดยเชื่อมั่นว่า พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติฉบับ
ปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้สามารถอยู่อาศัย ทำกิน และ
หาของป่าได้โดยไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีจึงอยากขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ผ่านไปยังรัฐบาลและกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมทั้ง สนช. ที่มีความตั้งใจจริง
ในการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินให้แก่ชาวบ้านในเขต
อุทยาน เพราะก่อนหน้านี้มีปัญหาเรียกร้องเรื่องที่ดิน
ทำกินมายาวนานไม่ต่ำกว่า 50-60 ปี

สอบถามนายพิชัย นุ่นสง อายุ 40 ปี ชาวบ้าน
หมู่ 8 ต.บ่อน้ำร้อน กล่าวว่า ดีใจมากที่รัฐบาลผ่าน
กฎหมายฉบับนี้ให้เพราะที่ผ่านมาต่อสู้เรียกร้องอยู่
อาศัย และทำกินกันยาวนานจนชาวบ้านเสียชีวิตไป
แล้วหลายคน ชาวบ้านต้องทำกินอย่างหลบซ่อนๆ
เหมือนไม่ใช่คนไทย เนื่องจากกลัวถูกจับกุม ทุกคน
จึงดีใจมากพอทราบข่าวว่า พ.ร.บ.อุทยานฉบับใหม่
ผ่านแล้ว เพราะรอคอยและเรียกร้องมานานมาก ถ้า
รัฐบาลจะเก็บภาษีหรืออะไรทุกคนก็ยินดี จะได้เข้าถึง
มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล และได้สบายใจได้
ทำกินไปชั่วลูกชั่วหลาน

ส่วนนายประพันธ์ หนองษ์ อายุ 55 ปี เป็น
อีกคนหนึ่งซึ่งชอบกับพ.ร.บ.ฉบับนี้กล่าวว่า ชาวบ้าน
ที่ทำกินในเขตอุทยานฯ ในพื้นที่หมู่ 8 ต.บ่อน้ำร้อน
มีประมาณ 70 ครัวเรือน ต่อสู้เรียกร้องสิทธิทำกิน
มานานหลายปี มาวันนี้รัฐบาลเห็นความสำคัญและ
ออกสิทธิทำกินให้แก่ชาวบ้านแล้ว ทุกคนดีใจและ
ภูมิใจมากกับระยะเวลาที่รอคอยข้ามเคลื่อนต่อสู้กัน
อย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณรัฐบาลและเจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้าไหมที่เข้ามาตรวจสอบกำหนดพื้นที่
และร่วมผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน
ในครั้งนี้อย่างดี หลังจากนี้ชาวบ้านทุกคนในพื้นที่จะ
ร่วมกันดูแลผืนป่าที่เหลือ ทำกินเฉพาะในพื้นที่ที่มี
สิทธิ์เท่านั้นจะไม่ให้มีใคร รวมทั้งบุคคลภายนอก
เข้ามาบุกรุกใหม่อย่างเด็ดขาด โดยจะร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ในการปกป้องอย่างเต็มที่

ขณะที่นายเวียงชัย หมื่นจิตร ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 8 ต.บ่อน้ำร้อน กล่าวว่า ตนและลูกบ้านทุกคน
ดีใจมากเพราะเรียกร้องมาแล้วไม่ต่ำกว่า 50 ปี
ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน
และพร้อมจะสนับสนุนแผนของรัฐบาลในการช่วย
กันดูแลผืนป่าที่เหลือต่อไป แม้คนจะเข้ามาซื้อที่ดิน
ในพื้นที่จะตรวจสอบไม่ให้มีนายทุนเข้ามาแอบแฝง
ครอบครองพื้นที่อย่างเด็ดขาด สำหรับจังหวัดตรัง
มีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง
คืออุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมและในเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาปู่-เขาย่า รวมไม่ต่ำกว่า 700 ครัวเรือน
ที่ประสบปัญหาและเรียกร้องเรื่องที่ดินทำกินมายาว
นาน แต่ขณะนี้ได้รับประโยชน์จาก พ.ร.บ.อุทยาน
แห่งชาติฉบับปรับปรุงใหม่ในครั้งนี้แล้ว